

# สหประกันชีวิต นำ 14 สหกรณ์ผู้พิชิตความสำเร็จ บินลัดฟ้าดูงานสหกรณ์ ฮองกง-มาเก๊า

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้พิชิตความสำเร็จ 14 สหกรณ์ ที่สามารถพิชิตเป้าหมายผลิตผลงาน เบี้ยประกันภัยในปี 2555 ได้บรรลุตามเงื่อนไข ระดับยอดเยี่ยม รวม 40 คน บินลัดฟ้าสู่ฮองกง-มาเก๊า “ศึกษาดูงานด้านการประกันภัยในสหกรณ์และการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฮองกง (Credit Union League of Hong Kong)” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ฮองกง-มาเก๊า” นำทีมโดยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท โดยมี Mr.Lee Yuen Cheong ผู้จัดการอาวุโส ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฮองกง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ และสนับสนุนกิจการของสหกรณ์สมาชิก ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2556



นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ฮองกง-มาเก๊า ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงาน “การสนับสนุนด้านการประกันภัยในสหกรณ์” พร้อม “การจัดสวัสดิการและสนับสนุนกิจการแก่สหกรณ์สมาชิก” ให้เหนียวแน่น สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญตามหลักการสหกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคณะผู้นำสหกรณ์ไทยในนามผู้แทนจาก “สหประกันชีวิต” ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ไทยต่อไป

นายสหพล สังข์เมฆ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์และความรู้ในงานสหกรณ์แล้ว ยังได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เช่น ขอพรและสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิ ซึ่งมีความสูง 34 เมตร น้ำหนัก 250 ตัน ที่ วัดโปหลิน เกาะลันตา สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น (Repluse Bay) สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรำรงค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ และเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่มากที่สุดที่ในมาเก๊า ที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ร่วมบันทึกภาพและชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์ที่แสดงให้เห็นถึงการผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกและตะวันตกที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลก ขึ้นไปชมความสวยงามของมาเก๊าบนมาเก๊าทาวเวอร์ หอคอยที่มีความสูงเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 10 ของโลก บริเวณทะเลสาบนามวาน และทะเลสาบไซหวาน ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจและความสวยงามของ Venetian Macau Resort โรงแรมระดับ 6 ดาวที่จำลองบรรยากาศของลาสเวกัส ที่พร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

“บริษัทได้จัดโครงการ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี หากสหกรณ์ใดมี

ความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับเรา เพียงแค่สหกรณ์สามารถผลิตผลงานเบี้ยประกันภัยในปี 2556 ได้บรรลุตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ปีหน้าท่านจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวันแน่นอนครับ” นายสหพล กล่าวปิดท้าย